



ที่ ลพ ๐๐๑๗.๕/ว ๒๑๖๕๕

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนอินทยงยศ ลพ ๕๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดส่วนกลาง/นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อส่วนราชการผู้แทนกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดขอความร่วมมือส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ที่ส่งมาด้วย ซึ่งจำแนกเป็น ๔ กลุ่ม (รายละเอียดตามคู่มือหน้าที่ ๓) ส่งให้ส่วนราชการผู้แทนกระทรวงต้นสังกัดของแต่ละส่วนราชการ กลุ่มละ ๑ คน โดยให้จัดทำข้อมูลแบบรายงานการคัดเลือกฯ (แบบ ๑) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประวัติฯ (แบบ ๒) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการฯ (แบบ ๓) และแบบกรอกประวัติฯ (แบบ ๔) จำนวน ๔ ชุด ต่อคน หรือตามจำนวนที่ส่วนราชการผู้แทนกระทรวงฯ กำหนด ส่งให้ส่วนราชการผู้แทนกระทรวงฯ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒. มอบหมายส่วนราชการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงต้นสังกัดของแต่ละส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดของแต่ละกระทรวง ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จ และส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป จำนวน ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๑ คน โดยให้จัดทำข้อมูลแบบรายงานการคัดเลือกฯ (แบบ ๑) รวมทุกคน ทุกกลุ่ม พร้อมติดรูปถ่าย แบบประวัติฯ (แบบ ๒) พร้อมติดรูปถ่ายแบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการฯ (แบบ ๓) และแบบกรอกประวัติฯ (แบบ ๔) จำนวน ๒๐ ชุด ต่อคน กรณีไม่มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเสนอข้อมูลให้คัดเลือก หรือไม่ประสงค์จะส่งผลการคัดเลือก ขอให้แจ้งยืนยันจังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานในการดำเนินการให้จังหวัดทราบด้วย

/๓. กรณีส่วนราชการ...

๓. กรณีส่วนราชการผู้แทนกระทรวงไม่รายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดจะถือว่า ไม่ประสงค์จะส่งผลการคัดเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการ ตามคู่มือที่กำหนด และประกาศของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ถือเป็นที่สุด และผูกพันกับทุกส่วนราชการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๑๙๒ ต่อ ๒๗๙๖๙

รายชื่อส่วนราชการผู้แทนกระทรวง

ลำดับ	กระทรวง	ส่วนราชการผู้แทนกระทรวง
๑	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
๒	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๓	กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
๔	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
๕	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๖	กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงลำพูน
๗	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
๘	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
๙	กระทรวงพลังงาน	สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
๑๐	กระทรวงพาณิชย์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
๑๑	กระทรวงมหาดไทย	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
๑๒	กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
๑๓	กระทรวงแรงงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
๑๔	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
๑๕	กระทรวงวัฒนธรรม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๑๖	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
๑๗	กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
๑๘	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๑๙	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

หมายเหตุ ๑. สำหรับทุกอำเภอให้ส่งข้อมูลแบบรายงานการคัดเลือกให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนพิจารณา

๒. ทุกส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน โดยให้จัดทำข้อมูลแบบรายงานการคัดเลือกฯ (แบบ ๑) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประวัติฯ (แบบ ๒) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการฯ (แบบ ๓) และแบบกรอกประวัติฯ (แบบ ๔) จำนวน ๔ ชุด ต่อคน ให้แล้วเสร็จ และส่งให้ส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (ให้ประสานงานกับส่วนราชการผู้แทนกระทรวงต้นสังกัดโดยตรง)

๓. ส่วนราชการผู้แทนกระทรวงพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดของแต่ละกระทรวง ให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จังหวัด จำนวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน โดยให้จัดทำข้อมูลแบบรายงานการคัดเลือกฯ (แบบ ๑) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประวัติฯ (แบบ ๒) พร้อมติดรูปถ่าย แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการฯ (แบบ ๓) และแบบกรอกประวัติฯ (แบบ ๔) จำนวน ๒๐ ชุด ต่อคน